

# 20 Cách trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở Nam, Nữ, Vùng Kín

20 Cách trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở Nam, Nữ, Vùng Kín (sui-mao-ga) cũng như thông tin dễ thấy khác về Bệnh sùi mào gà (thuoc-chua-sui-mao-ga) sẽ được Nhà Thuốc Bình Tâm đưa ra lời khuyên thông qua bài viết 20 Cách trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở Nam, Nữ, Vùng Kín (cach-tri-sui-mao-ga-tai-nha) và [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#) cho tất cả người mắc bệnh bên dưới

## Bệnh sùi mào gà là gì, 20 Cách trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở Nam, Nữ, Vùng Kín

Sùi mào gà là một chứng bệnh nguy hiểm và dễ lan truyền qua con đường

dục tình. Vậy có các cách thức trị Bệnh sùi mào gà hiệu quả nào? Mua thuốc tây chữa trị Bệnh sùi mào gà tại đâu chất lượng? Giá thuốc trị sùi mào gà bao nhiêu hiện nay? Đây là một số câu hỏi được khá nhiều người mắc bệnh mắc Bệnh lý sùi mào gà quan tâm tới [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#). Trong bài viết Dưới đây, phòng khám đa khoa Galant sẽ giúp bạn giải thích các vấn đề này.

## **Tác nhân, dấu hiệu nhận biết Bệnh sùi mào gà**

Một trong một số bệnh truyền nhiễm thông qua con đường dục tình điển hình Hiện nay, chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong số những bệnh ngoài da, vượt qua cả một số bệnh như giang mai, lậu đó là Bệnh sùi mào gà. dấu hiệu của sùi mào gà trên cơ thể bệnh nhân là tạo ra các nốt sùi, các nốt này lúc tiến triển lớn sẽ

giống như hoa mào gà cần dân gian gọi là sùi mào gà.

Bệnh sùi mào gà khó chữa trị vì Ngày nay chưa có thuốc đặc trị để tiêu diệt toàn bộ virus HPV mà chỉ đẩy lùi những biểu hiện ngoài da. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ nhiễm Bệnh lý sùi mào gà, tuy vậy điển hình nhất là tại người bán dâm, người có rất nhiều bạn tình, phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh có mẹ mắc Bệnh lý sùi mào gà,...

## **Tác nhân điển hình dẫn tới sùi mào gà**

**Quan hệ, quan hệ ngoài luồng**

Virút HPV gây ra sùi mào gà có khả năng phát triển mau chóng trong môi trường ẩm thấp. Chúng lây lan nhanh chóng lúc tiếp xúc trực tiếp da với da, hoặc người mắc bệnh quan hệ quan hệ

với nhiều người. một số nốt sùi mào gà thường hình thành tại những ở vùng da xung quanh bộ phận sinh dục nam, âm hộ, sau đó lan rộng ra tại vùng bẹn, vùng hậu môn, lan lên miệng,..

## Mua bộ thuốc trị liệu sùi mào gà tận gốc ở nhà



Thuốc chữa trị Sùi Mào Gà Podophyllin

25 tại 20 Cách trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở Nam, Nữ, Vùng Kín Thái Lan 15ml,  
20 Cách trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở Nam, Nữ, Vùng Kín



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên giải thích đưa ra lời khuyên nhiệt tình đến khi khỏi hẳn.

Theo thống kê, quan hệ tình dục là con đường truyền nhiễm chính của Bệnh sùi

mào gà tại cả nam giới và nữ giới. Theo Trung tâm làm chủ và phòng tránh Dịch bệnh (CDC), trung bình 45% nam giới và phụ nữ đã quan hệ nam nữ sẽ bị nhiễm HPV.

Hầu hết những chủng virus HPV chỉ dẫn tới một số bệnh nhẹ cũng như người bị bệnh có khả năng tự khỏi. tuy những chủng như virus HPV 6 và virus HPV 11 có khả năng dẫn tới sùi mào gà. Trong khi đấy HPV 16 và HPV 18 có thể dẫn đến những hậu quả như ung thư cổ tử cung tại nữ giới, ung thư bộ phận sinh dục nam ở đàn ông.

### **Các lý do gián tiếp khác**

Dục tình an toàn không phải nghĩa là bạn hoàn toàn không bị nhiễm virút HPV dẫn tới Bệnh lý sùi mào gà. virút HPV vẫn có thể lây lan thông qua rất nhiều con đường gián tiếp không giống nhau

như:

- Lây nhiễm từ mẹ sang con:

Phụ nữ có thai không may bị Bệnh lý sùi mào gà sẽ có nguy cơ lây truyền bệnh cho thai nhi. Trong trường hợp này, các dấu hiệu của Bệnh sùi mào gà thường tạo ra tại miệng hay cổ họng của trẻ sơ sinh một vài tuần sau khi sinh. Thậm chí có khả năng gây ra viêm giác mạc mắt, mù lòa và tử vong nếu trẻ bị bệnh nặng.

- Dùng chung đồ vật sinh hoạt với người mắc bệnh:

Virút HPV gây ra Bệnh lý sùi mào gà có thể lây nhiễm cho người khác khi chạm vào các đồ dùng cá nhân như quần áo, bồn cầu, khăn mặt... Bên cạnh đó, virút

còn có khả năng tấn công cơ thể người bị bệnh qua vết thương hở hoặc niêm mạc miệng.

- Tiếp xúc gần gũi:

Không chỉ quan hệ quan hệ tình dục bừa bãi mới làm lây lan Bệnh lý sùi mào gà. Mà một người khỏe mạnh lúc có các tiếp xúc tình cảm với người nhiễm bệnh thì cũng rất dễ mắc nhiễm tạp khuẩn sùi mào gà. Chẳng hạn như: ôm, hôn, quan hệ tình dục bằng tay, bằng miệng hay tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể có chứa HPV hoặc máu của người bị bệnh.

## **Dấu hiệu Bệnh sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà rất khó xác định vì thời gian ủ bệnh thường quá dài, thường diễn ra từ 2 tuần tới 10 tháng. nếu



không cẩn thận, người mắc bệnh sẽ tương đối khó xác định được những dấu hiệu hay dấu hiệu chính của Bệnh lý sùi mào gà.

Sau đây là các biểu hiện đặc trưng của Bệnh lý sùi mào gà mà bạn nên lưu ý để phát hiện bệnh sớm và có biện pháp chữa trị phù hợp:

#### **Triệu chứng chung của sùi mào gà**

Ở thời kỳ khởi phát, người bị bệnh có thể thấy những mụn sùi mềm, nhỏ li ti nổi lên trên nhô lên khỏi da giống với màu da hoặc màu hồng. các u nhú này thường mọc lẻ tẻ hay tập trung tại rất nhiều vị trí không giống nhau trên vùng nhạy cảm của đàn ông và phụ nữ. các vết sần này thường có kích thước khoảng 1mm đến 2mm, có chân hoặc không.

Ban đầu, một số nốt mụn sùi này không gây ra cảm giác không thoải mái hoặc đau đớn cho bệnh nhân. tuy nhiên, tại vùng da mắc tổn thương do các nhú gai này mọc khá dễ bị trầy xước hoặc xuất huyết khi chạm vào hay. chảy máu có thể xảy ra nhất là khi quan hệ tình dục. Sau đó, những mụn sùi này tiến triển lớn dần lên, kích thước có thể lên đến vài cm vuông, giống như bông súp lơ hoặc mào gà.

### **Một số triệu chứng tại nam giới**

Đàn ông mắc Bệnh lý sùi mào gà hầu hết xuất hiện những nốt sùi ở một số cơ quan của cơ quan sinh sản như bộ phận sinh dục nam, tại vùng quy đầu, lớp da bọc dương vật, lỗ niệu đạo, lỗ sáo.... Trong khá nhiều trường hợp, những mụn sùi còn có thể mọc xung quanh miệng, quanh vùng kín như da bìu, da bẹn. Thậm chí quanh ở hậu môn nếu bệnh

nhân sử dụng khăn lau có virus hay chuyện yêu qua đường tại vùng hậu môn.

### **Một số triệu chứng ở nữ giới**

Trên thực tế, phụ nữ có cơ địa kém hơn nam giới cần có thời gian ủ bệnh ngắn hơn cũng như một số biểu hiện của Bệnh lý sùi mào gà cũng dấu hiệu rõ hơn và thường xuyên hơn. Sùi mào gà ở nữ giới thường tạo ra trên môi âm hộ, môi lớn, âm đạo và thậm chí cả cổ tử cung.

Như bao người mắc bệnh khác, các mụn sùi tại nữ giới cũng rất dễ vỡ, chảy máu lúc tác động mạnh hoặc cọ xát. Điều này khiến tăng khả năng viêm cũng như chuyển biến phức tạp là có thể lây lan sang các vùng khác trên cơ thể.

## **Cách trị liệu Bệnh lý sùi mào**

# gà

Nếu các nốt sùi mào gà không dẫn tới khó chịu thì người bị bệnh có thể không cần điều trị. tuy nếu như xuất hiện các dấu hiệu như ngứa, rát, đau, hoặc nếu như mụn sùi mọc tại các khu vực gây mất thẩm mỹ khiến người bị bệnh cảm giác xấu hổ. Thì những bác sĩ có thể sử dụng thuốc tây điều trị Bệnh lý sùi mào gà hoặc phẫu thuật để loại bỏ một số nốt sùi. tuy, sau lúc điều trị thì một số thương tổn vẫn có thể quay trở lại

## **Thuốc tây chữa Bệnh sùi mào gà**

Sau đây là những loại thuốc tây trị Bệnh lý sùi mào gà được đa số một số b.sĩ kê toa để người bệnh sử dụng:

### **Thuốc Podophyllin 25%**

Podophyllin 25% là mẫu thuốc được điều

chế và sản xuất từ Thái Lan, có lợi ích giải thích trị liệu sùi mào gà bằng cách bào mòn và làm hoại tử các nốt sùi ngoài da. tuy vậy, loại thuốc này chỉ có công dụng đối với một số người bị bệnh mắc sùi mào gà ở mức độ nhẹ cũng như một số nốt sùi còn nhỏ.

Podophyllin thường được những bác sĩ kê đơn để chữa trị sùi mào gà ở lớp da bọc dương vật, dương vật (ở nam giới) hoặc âm hộ (ở nữ giới). người bệnh dùng tăm bông dùng thuốc bôi cũng như thoa lên các vị trí tạo ra các nốt sùi, sau đấy rửa lại bằng nước sạch sau 1 - 3 giờ.

#### **Acid trichloroacetic 80%**

Thuốc tây trị Bệnh lý sùi mào gà Acid trichloroacetic 80% được pha chế bởi bệnh viện Da Liễu TP. Hồ Chí Minh, còn được gọi tắt là AT. Thuốc được sử dụng để chấm lên một số nốt mụn sùi cho tới

lúc chúng trắng cũng như bong ra. Theo đó, mỗi ngày người mắc bệnh chỉ phải sử dụng một lần thuốc.



Thuốc bôi điều trị sùi mào gà Acid trichloroacetic 80%

**Thuốc Imiquimod 5%**

Imiquimod 5% Indian Wart Treatment là một loại kem bôi tăng cường được dùng để trị liệu Bệnh sùi mào gà hiệu quả. Vì là thuốc dùng ngoài da phải người mắc bệnh chỉ cần dùng một liều lượng vừa đủ thoa lên một số tại vùng da bị thương tổn, dùng 3 lần/ tuần và liên tiếp trong 16 tuần.

### **Thuốc Sinecatechin (Veregen) 0,15%**

Thuốc tây điều trị Bệnh sùi mào gà Sinecatechin (Veregen) 0,15% là thuốc mỡ bôi bên ngoài da, thường được dùng để chữa trị tại chỗ các nốt sùi tại vùng kín cũng như xung quanh ở vùng hậu môn. Để sử dụng, người mắc bệnh thoa 3 lần/ ngày, cách nhau tối thiểu 4 - 5 giờ và kiên trì bôi trong vòng từ 12 - 16 tuần [cách trị sùi mào gà](#)

**20 Cách trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở Nam, Nữ, Vùng Kín**



Thuốc chữa trị Sùi Mào Gà Podophyllin 25 tại 20 Cách trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở Nam, Nữ, Vùng Kín Thái Lan 15ml



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.



- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn tư vấn nhiệt tình đến lúc khỏi hẳn.

Lưu ý: Trong lúc dùng thuốc tây chữa Bệnh sùi mào gà, nếu như bạn gặp phải phản ứng mạnh như cảm thấy rằng đau rát, bỏng da thì phải ngưng sử dụng cũng như liên hệ đến với bác sĩ. Bên cạnh đấy, tránh dùng một số dòng thuốc này vào những bộ phận như: âm đạo, cổ tử cung, lỗ niệu đạo, bên trong ở hậu môn, miệng, các vết thương hở.

## **Điều trị ngoại khoa**

Người bị bệnh có khả năng ứng dụng

phương pháp phẫu thuật đối với những mụn sùi mào gà lớn, không hiệu quả với thuốc tây điều trị Bệnh sùi mào. hoặc có khả năng hậu quả tới thai nhi, đối với phụ nữ có thai mắc nhiễm sùi mào gà. một số kỹ thuật phẫu thuật điều trị sùi mào gà gồm:

#### **Một số kỹ thuật chữa bệnh sùi mào gà ngoại khoa**

- **Áp lạnh nitơ lỏng:** phương pháp này dẫn tới các vết rộp xung quanh mụn sùi mào gà. khi da lành lại, các tổn thương bong ra và thay thế bằng da mới. người bị bệnh có khả năng nên áp lạnh nhiều lần bằng nitơ lỏng. lợi ích phụ của kỹ thuật này là đau cũng như sưng tấy
- **Trị liệu bằng laser:** một số chuyên gia dùng một chùm ánh sáng với cường độ cao để xóa bỏ những mụn sùi mào gà. phác đồ này rất tốn

kém phải thường được kê toa cho một số tình trạng khó chữa trị và sùi mào gà lan truyền trên diện rộng. công dụng phụ của trị liệu bằng laser là đau đớn và dễ để lại sẹo.

- Dùng cách thức đốt điện: đốt cháy các mụn sùi mào gà bằng điện tại tần số cao, có khả năng khiến người bệnh đau cũng như sưng sau lúc phẫu thuật
- Biện pháp phẫu thuật cắt bỏ mụn sùi: bệnh nhân sẽ được b.sĩ gây ra tê cục bộ hoặc toàn thân, sau đấy sẽ tiến hành mẫu bỏ toàn bộ những mụn sùi ra khỏi cơ thể. bệnh nhân sau khi trị liệu bằng phương thức này thường mắc đau sau phẫu thuật.

## Ưu nhược điểm

- Trị liệu lâm sàng: các biểu hiện của sùi mào gà được loại bỏ nhanh chóng tuy nhiên tỷ lệ tái phát cao.
- Độ an toàn: Độ an toàn thấp, ảnh hưởng đến những tế bào mô lân cận, để lại sẹo sau khi điều trị, dương vật có khả năng bị ảnh hưởng,...
- Một số kỹ thuật kể trên tuy chữa trị khỏi nhanh nhưng tỷ lệ tái phát bệnh cao dẫn đến, hậu quả tới bộ phận sinh dục và kèm theo tác hại bội nhiễm.

Lúc chữa trị sùi mào gà, nếu một số nốt

sùi lặn, cơ thể sẽ tự loại thải virus sau 2 - 3 năm. và Hiện tại vẫn chưa có phương thức truyền thống nào có khả năng dòng bỏ hoàn toàn virút HPV sau một hay hai lần chữa trị, chỉ có khả năng làm virút yếu đi hay lặn đi.

## **Người bệnh có khả năng mua thuốc điều trị sùi mào gà ở đâu?**

Thuốc tây chữa trị Bệnh lý sùi mào gà là một trong những kỹ thuật được rất nhiều người áp dụng Ngày nay. Trên thị trường Ngày nay có nhiều mẫu thuốc, từ uống, bôi hay chấm trực tiếp lên những nốt sùi, trong đó thuốc dạng chấm hàng đầu trong việc làm cho nốt sùi dần khô và biến mất. Theo đó, một số bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định liều lượng phù hợp, lúc nào dùng thuốc và dùng cho khu vực nào.

Người bệnh bị sùi mào gà có thể mua thuốc tây trị liệu ở nhà tại các nhà thuốc bình dân hoặc một số trung tâm y tế chuyên khoa da liễu uy tín. tuy nhiên, người mắc bệnh chú ý tuyệt đối không tự ý mua và dùng thuốc mà nên tham khảo trước ý kiến của bác sĩ để tránh các biến chứng về sau. song song đó, tránh mua sản phẩm tại một số trang web không rõ xuất xứ, nhà thuốc chất lượng không đảm bảo để ngăn ngừa tình trạng mua phải hàng giả, không đảm bảo chất lượng.

## **Giá thuốc tây điều trị Bệnh sùi mào gà bao nhiêu?**

Chữa Bệnh sùi mào gà bằng thuốc tây là phương pháp có chi phí rẻ nhất Hiện tại. song, không có người bệnh sùi mào gà nào cũng có khả năng sử dụng thuốc hiệu quả. Ngày nay, các dòng thuốc tây

giải thích trị liệu sùi mào gà thường có giá dao động từ 120.000 - 700.000 đồng, phụ thuộc theo nguồn gốc nguồn gốc, thành phần thuốc mà giá thành sẽ khác nhau.

## Mua bộ thuốc trị liệu sùi mào gà dứt điểm ở nhà



Thuốc điều trị Sùi Mào Gà Podophyllin

25 tại 20 Cách trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở Nam, Nữ, Vùng Kín Thái Lan 15ml,  
20 Cách trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở Nam, Nữ, Vùng Kín



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật thông tin tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn giải thích nhiệt tình đến khi khỏi hẳn.

Thuốc tây chữa trị Bệnh sùi mào gà bao gồm Podophyllum 25% + thuốc uống



kháng sinh của Nhà Thuốc Bình Tâm là một bộ thuốc trị sùi mào gà được khá nhiều bệnh nhân lựa chọn. Theo đó, bộ thuốc này có giá dao động từ 590.000 - 650.000 đồng.